



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๓/๑๒๑๒๓



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี
คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๑๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๑๕๒
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๓. ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่าง
คณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อนุมัติและเห็นชอบกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมถึงการอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๔ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามรับรองในรายงานการประชุม โดยที่เอกสารดังกล่าว มิได้ใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดพันธกรณีกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กระระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อนุมัติกรอบการหารือ สำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่าง คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ และหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่าง กรอบการหารือดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจง เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่าง คณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ มีประเด็นสำคัญเชิงนโยบาย ด้านความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้พันธกรณีของ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่าง คณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ ประกอบด้วย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จากประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล ต่างประเทศ ประเทศคู่เจรจา รวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์การระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๔ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ภาพรวมการประชุม

(๑) มติที่ประชุมฯ ได้อนุมัติประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือ ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขง อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ ได้แก่ ๑) การปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติของคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมการแม่น้ำโขง และ ๒) การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็นไปตามกรอบการหารือที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

(๒) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประธานการประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการแม่น้ำโขง ในการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ภายใต้วิกฤตโควิด - ๑๙ ให้สำเร็จและเป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ และความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์ของแผนกลยุทธ์คณะกรรมการแม่น้ำโขง ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมทั้งได้เน้นย้ำ ความสำคัญในเรื่อง (๑) การบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เพื่อความเป็นอยู่...

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาค (๒) การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเร่งรัดพัฒนา
ช่องทาง การแบ่งปันข้อมูล เชื่อมโยงกัน ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการปรับตัวรองรับ
การผันผวนของสภาพภูมิอากาศ และ (๓) การพัฒนาในมิติที่คำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

๔.๒ ความสำเร็จของการประชุม

(๑) ประเทศสมาชิกทั้ง ๔ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือ
คณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับลุ่มน้ำที่มีการรับรองทาง
สนธิสัญญาเพียงองค์กรเดียวในภูมิภาค โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้และปกป้องทรัพยากรน้ำและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Mekong Agreement 1995)

(๒) ประเทศหุ้นส่วนการพัฒนาแสดงเจตนาสมัครใจในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการแม่น้ำโขง และแสดงข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ บนแม่น้ำโขง เน้นย้ำการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีการพิจารณา
ให้ครอบคลุมต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา พร้อมทั้งชื่นชมคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการดำเนิน
ความร่วมมือเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระหว่างลุ่มน้ำโขงตอนบนและตอนล่าง

(๓) ประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา
กล่าวขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเทศไทยที่เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี
คณะกรรมการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ
และมีมาตรฐานด้านสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม
คณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง
กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๓๙๒

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com